



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๖๐

ที่ อน ๐๗/๓๓/-

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน สาธารณสุขอำเภอลานสัก

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยงานมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานต้องประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุขที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายกำหนดในระบบ Google forms

ขอเท็จจริง

ในการนี้กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก ขอรายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึก) ทั้งนี้ขออนุญาตนำรายงานผลการประเมินการดำเนินงานฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขอพิจารณา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก ได้ทำการตอบในแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว โดยขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกัญญา อยู่รอด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการการ

เห็นชอบ/ดำเนินการ

(นายเอเธน วรพงศ์ไชย)
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอลานสัก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก วัน/เดือน/ปี : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ : หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ ๑. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. รายงานการประเมินฯ นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวกิติยญา อู่รอด) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่..๒๘...เดือน...มีนาคม....พ.ศ.๒๕๖๗..	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายเอเชน วรพงศ์ไชย) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอลานสัก วันที่..๒๘...เดือน...มีนาคม....พ.ศ.๒๕๖๗..
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ณัฐฤทัย (นางสาวหนึ่งฤทัย เทียนดำ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่..๒๘...เดือน...มีนาคม....พ.ศ.๒๕๖๗..	